



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้มีประกาศฯ ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาพลศึกษา และประกาศฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามเวลาดังต่อไปนี้

วัน/สถานที่ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เวลาประเมินสมรรถนะ	ลำดับที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบ
วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมทานตะวัน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี	พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาพลศึกษา	๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑-๓

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไปรายงานตัวตามกำหนดเวลา ดังนี้

ภาคเช้า รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติ...

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดย

- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

สวมรองเท้าหุ้มส้น เท่านั้น

- สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น

(ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขนและ

รองเท้าแตะเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีฉบับนี้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๔. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๕. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดเท่านั้น

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ

๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจจะถูกพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาพลศึกษา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีและทางเว็บไซต์ www.sic.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวสันต์ แสงนิล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์และเพิ่มสะสมผลงาน

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รหัสวิชา ๑๐๕ สาขาวิชา พลศึกษา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

สถานที่สอบ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี / ห้องสอบ ห้องประชุมทานตะวัน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๖๔-๐๑-๑๐๕-๐๐๑	นายสุกิจ ภูริเลิศวานิชย์
๒	๖๔-๐๑-๑๐๕-๐๐๖	นางสาวกาญจนา ดวงสุวรรณ
๓	๖๔-๐๑-๑๐๕-๐๐๘	นายอดิศักดิ์ ขาวเขียว

